



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันที่สอง โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเป็นการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน ๒๐๘ คน เป็นผู้เสนอ)

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการอภิปราย ประธานฯ ได้สรุปเวลาที่ใช้ในการอภิปรายเมื่อวานนี้ ดังนี้ กรณีไม่นับเป็นเวลาอภิปรายของฝ่ายใด คำกล่าวของประธานสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุม ใช้เวลารวม ๒ ชั่วโมง ๓ นาที ๔๖ วินาที กรณีนับเป็นเวลาอภิปรายของคณะรัฐมนตรีในการตอบชี้แจงจำนวน ๗ ท่าน ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที ๒๒ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้านฯ อภิปรายจำนวน ๑๐ ท่าน ใช้เวลา ๙ ชั่วโมง ๔๖ นาที ๑๖ วินาที และพรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลา ๒๗ นาที ๒๖ วินาที รวมเวลาที่ใช้ไป ๑๒ ชั่วโมง ๔ นาที ๑๔ วินาที

จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม ไร้จริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ไร้จิตสำนึก ความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปกปิดการกระทำผิดของตนเองและพวกพ้อง ไม่มีความรอบคอบระมัดระวัง ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างร้ายแรง ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการทำรัฐประหารเมื่อปี ๒๕๕๗ ทำให้ประเทศไทยมีผู้นำที่ลุแก่อำนาจ บริหารประเทศภายใต้สังคมนี่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ประชาคมโลกไม่ยอมรับจนนำไปสู่การเกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศสร้างความเสียหายต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยกล่าวถึงการให้สิทธิสัมปทานที่ดินจำนวนกว่า ๔ แสนไร่ แก่บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเต็ดเต็ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อแลกกับการถอนฟ้องกรณีเหมืองทองอัครา ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในขณะนั้น ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ ออกคำสั่งระงับเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศ เป็นผลให้บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบเหมืองแร่ทองคำในรอยต่อจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ต้องยุติกิจการ เป็นเหตุให้บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเต็ดเต็ด จำกัด ฟ้องร้องราชอาณาจักรไทยผ่านกลไกความตกลงเสรีทางค้าไทย - ออสเตรเลีย โดยมีการประเมินว่าคดีนี้ประเทศไทยอาจแพ้และชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่าสูงถึง ๗๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท อีกทั้งยังล้มเหลวในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ โดยมีการนำผลสำรวจจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตัวชี้วัด ทั้งธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย กองทุน RMF และธนาคารโลก ที่คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๔ จะอยู่ในภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจหนักที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และต้องใช้เวลาถึง ๓ ปี ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่วนตัวเลขของสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ ๒.๕ - ๓ เท่านั้น นอกจากนี้หลังรัฐประหารปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยยังต้องเผชิญสงครามเศรษฐกิจจากการไม่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อความเชื่อถือและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

ทำให้ภูมิกานาประเทศกดดันจนการส่งออกต้องติดลบ ขณะที่การจัดเก็บรายได้จากภาษีในปี ๒๕๖๓ ต่ำกว่าประมาณการ ๓.๔ แสนล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน การทำมาหากินที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก การส่งออกติดลบ การท่องเที่ยวเจียบสนธิ และธุรกิจปิดกิจการ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ นั้น ตัวเลขจากกราฟแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลต้องกู้เงินมา เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณติดต่อกันมาถึง ๗ ปี และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนจะเกินเพดานกรอบวงเงินของหนี้สาธารณะต่อ GDP อย่างไรก็ตาม ขอให้รัฐบาลส่งรายละเอียดในการใช้งบกลางปี ๒๕๖๓ มายังพรรคฝ่ายค้าน เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และชอบธรรมหรือไม่ เนื่องจากรัฐบาลได้มีการแก้ไขสัดส่วนของงบกลางอาจส่งผลต่อการทำลายฐานะทางการคลังของรัฐบาลและของท้องถิ่นด้วย

นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังได้อภิปรายถึงการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด ไม่มีประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกสอง ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนแต่กลับพบว่าทำให้ประชาชนเจอความลำบาก อาทิ การลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารกรุงไทย ที่พบประชาชนแออัดหน้าธนาคารเพื่อลงทะเบียน และยังพบความล้มเหลวของการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ระลอกสอง เพราะไม่สามารถควบคุมขบวนการค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ด้วย ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลและเกี่ยวข้องในกระบวนการ มีการปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างชาติ และเรียกรับผลประโยชน์ มีการแก้ไขกฎหมายที่เอื้อต่อการกระทำความผิดเพราะทำให้แรงงานลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อนำแรงงานเถื่อนส่งไป ๔ จังหวัด คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร และคาดว่าจะมีแรงงานเถื่อนเข้ามากว่า ๒ ล้านคน ซึ่งจำนวนดังกล่าวเชื่อว่าจะสวนทางกับการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือขบวนการยาเสพติด ซึ่งมีการจับได้ที่จังหวัดตาก จำนวน ๑,๕๐๐ กิโลกรัม แต่ก็เจียบหายจับตัวผู้กระทำความผิดไม่ได้หรือไม่มี การดำเนินคดี รวมทั้งการบริหารวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ผิดพลาด ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสี่ยงกับวัคซีนที่รัฐบาลได้นำเข้าเพียงเจ้าเดียว อีกทั้งยังไม่ให้ความสำคัญกับคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ขาดความโปร่งใส ชัดขวางกลไกการตรวจสอบ ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัคซีนนั้นเป็นเงินภาษีของประชาชน แต่การฉีดวัคซีนกลับล่าช้าโดยการฉีดวัคซีนนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของการป้องกันโรคแต่ความสำคัญ คือ การกอบกู้เศรษฐกิจและการเยียวยาปัญหาปากท้องของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งประเทศอื่น ๆ ได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว อาทิ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เริ่มฉีดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มฉีดเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ราชอาณาจักรกัมพูชา เริ่มฉีดเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือตัวอย่างในกรณีของสาธารณรัฐอิสราเอล เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และฉีดได้ถึง ๑ ล้านคน จากประชากรทั้งหมด ๙ ล้านคน ภายในระยะเวลาไม่ถึง ๑ เดือน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลก และประเมินกันว่าเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอิสราเอลจะฟื้นตัวทันทีในไตรมาสที่ ๒ และจะทำให้เศรษฐกิจปีนี้เติบโตถึงร้อยละ ๗ ทั้งนี้ การระบาดรอบใหม่ได้สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิต และการทำมาหากินของประชาชนทั่วประเทศ โดยหากการฉีดล่าช้าไป ๑ เดือน จะทำให้เกิดความเสียหายได้วันละ ๒ หมื่นบาท ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อของบกลางจำนวน ๑ พันล้านบาท ในการสนับสนุนให้มีวัคซีนเร็วขึ้น ๑ เดือน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถสร้างรายได้จากอุตสาหกรรม

และการท่องเที่ยวประมาณ ๒.๕ แสนล้านบาท และยังสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนไทยด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งแผนการฉีดวัคซีนเดิมได้ตั้งไว้ ๓ ปี โดยในปี ๒๕๖๔ รัฐบาลจะฉีดให้ประชาชนจำนวน ๑๑ ล้านคน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ล้านคน และปี ๒๕๖๖ อีก ๑๐ ล้านคน ซึ่งถือว่าค่อนข้างล่าช้ามากและกว่าจะครอบคลุมประชาชนครึ่งหนึ่งคือ ๓๕ ล้านคน ต้องใช้เวลาถึง ๓ ปี หากเป็นเช่นนี้จะสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลปากท้องให้แก่ประชาชนได้อย่างไร และแม้ว่าจะมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ทุกอย่างในทางปฏิบัติก็ยังล่าช้าอยู่ เพราะจากการนำเสนอของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการให้วัคซีนโควิด-๑๙ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข จะมีการแบ่งการฉีดวัคซีนออกเป็น ๓ ระยะ โดยระยะที่ ๑ จะฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุ ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๑๙ ล้านคน ซึ่งต้องใช้วัคซีนถึง ๓๘ ล้านโดส แต่ประชาชนไทย ยังคงต้องรอวัคซีนแอสตราเซเนกาที่จะผลิตเองในไทย ทั้งที่ส่งไป ๒๖ ล้านโดส และที่ส่งเพิ่มไปอีก ๓๕ ล้านโดส โดยมีแผนที่จะทยอยส่งมอบได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นเพียงแค่แผนเท่านั้นเพราะในสถานการณ์จริงอาจส่งมอบไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส และราชอาณาจักรสวีเดน ได้ประกาศไม่แนะนำให้ใช้วัคซีนแอสตราเซเนกากับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป และสาธารณรัฐโปแลนด์กำหนดไว้ที่อายุ ๖๐ ปี ด้วยเหตุผลที่ว่า วัคซีนแอสตราเซเนกา มีจำนวนผลการทดสอบวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มากพอ โดยพบว่ามีข้อมูลการทดสอบในผู้ที่มีอายุมากกว่า ๕๕ ปี เพียงร้อยละ ๑๒ เท่านั้น และมีการนำผลการทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม ที่มีวิธีการฉีดวัคซีนต่างกันมาประมวลผลรวมกัน โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเยอรมนี ไม่อนุญาตให้ใช้วัคซีนแอสตราเซเนกากับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป และประเทศอื่นในยุโรป อาทิ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ราชอาณาจักรเบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ ต่างทยอยกันออกมากำหนดการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไปถึงร้อยละ ๑๑.๘๒ หรือจำนวน ๗.๘๗ ล้านคน ซึ่งต้องใช้วัคซีนถึง ๑๕.๗๔ ล้านโดส อีกทั้งยังไม่มีควมคืบหน้าในเรื่องการจัดหาวัคซีนจากโครงการโคแวกซ์ (COVAX Facility) เพราะใช้เวลาในการตั้งคณะกรรมการกว่า ๒ เดือน และประเทศยังเสียโอกาสจากการที่รัฐบาลตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ ทั้งที่เป็นโครงการจัดหาวัคซีนระดับโลกที่มุ่งให้ทุก ๆ ประเทศเข้าถึงวัคซีนอย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยไม่จำกัดระดับรายได้ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วถึง ๑๗๒ ประเทศ โดยมีประเทศในอาเซียนเข้าร่วมถึง ๙ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แต่รัฐบาลกลับให้ประชาชนทั้งประเทศไปเสี่ยงกับวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนที่เพิ่งรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาและน่าจะไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อน

ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่วางใจนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยข้อกล่าวหา คือ การบริหารราชการบกพร่อง ผิดพลาดร้ายแรง ปล่อยปลละเลยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใช้แรงงาน ดำเนินนโยบายผิดพลาดจนทำให้เกิดการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมาก สร้างผลกระทบและเป็นเหตุทำให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกสอง เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ ไม่ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงานอย่างทั่วถึง ใช้จ่ายเงินประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันเพียงอย่างเดียวของแรงงานในระบบ และมีพฤติกรรมสร้างความปลุกปั่น แดกแยก เกลียดชังในหมู่ประชาชน และส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง โดยวิกฤตโควิดส่งผลให้คนว่างงานมากขึ้นเป็น ๒ เท่า และกระทรวงแรงงานได้มีโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ หรือ Co Payment มาแก้ไข

ปัญหาว่างงานแต่ก็ประสบความล้มเหลว จ้างงานได้เพียง ๗ พันคน เท่านั้น และยังมีการส่งเสริมให้ค่าแรงในช่วงวิกฤตเพราะได้ยกเลิกการกำหนดเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาซึ่งค่าแรงตามวุฒิการศึกษานั้นก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพอยู่แล้ว แต่กลับให้ใช้การเจรจาต่อรองกันเองโดยกำหนดเพียงว่าไม่ให้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดที่กำหนดไว้ และโครงการไทยมีงานทำ หรือจ๊อบเอ็กซ์โป ที่กำหนดรับแรงงานจำนวน ๑ ล้านอัตรา แต่มีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเพียง ๖ แสนกว่าอัตราเท่านั้น และมีจำนวนการสมัครงานเพียง ๑ แสนกว่าครั้ง โดยจำนวนคนว่างงาน ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ มีจำนวน ๘ แสนคน จึงไม่เกิดความคุ้มค่า อีกทั้งยังปล่อยให้หน่วยงานภาครัฐจ้างงานต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ คือ จ้างงานจำนวนกว่า ๑ หมื่นอัตรา มีค่าตอบแทน ๕ พันบาทต่อเดือน จึงเป็นการเอาเปรียบแรงงาน ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำที่ควรได้รับ นอกจากนี้ยังไม่สามารถเยียวยาผู้ใช้แรงงานและผลกระทบไปให้กองทุนประกันสังคม มีการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจำนวน ๓ ครั้ง ทำให้ประกันสังคมสูญเสียเงินรวม ๖๘,๖๖๙ ล้านบาท ซึ่งกระทบต่อความยั่งยืนของกองทุนโดยตรง รวมทั้งยังนำเงินกองทุนว่างงานไปเยียวยาผู้ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากสถานประกอบการถูกปิดกิจการโดยรัฐบาล แทนที่จะใช้เงินของรัฐบาลหรืองบกลางมาเยียวยาในส่วนนี้

นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้อภิปรายถึงการขยายสัมปทานรถไฟไฟฟ้าสายสีเขียว โดยกล่าวหา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าบริหารราชการแผ่นดิน และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลกรุงเทพมหานคร ดำเนินการต่อขยายสัมปทานรถไฟไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออกไป โดยสัมปทานหลักจะสิ้นสุดในปี ๒๕๗๒ แต่จ้างวิ่งทั้งสายต่อไปถึงปี ๒๕๘๕ และยังจ้างต่อไปอีกถึงปี ๒๖๐๒ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขัดพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพบว่ากรุงเทพมหานครได้ให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (เคที) จ้างบริษัทบีทีเอสฯ เดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียวเข้มเหนือและใต้ โดยไม่ผ่านการประมูล ถือว่าเป็นนิติกรรมอำพราง เพื่อเลี่ยงพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขัดมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้ดูแลค่าโดยสารไม่ให้มีราคาแพง เป็นการกระทำขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วยการผูกขาดตัดตอน เอื้อประโยชน์ให้แก่บีทีเอสเพียงเจ้าเดียวโดยไม่มีการประมูลทำให้รัฐเสียหายและได้ผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควร อีกทั้งในกรณีที่ คสช. ออกคำสั่งตามมาตรา ๔๔ เมื่อเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเหมือนเป็นการนิรโทษกรรมความผิด ทั้งที่การขยายสัญญาสัมปทานรถไฟไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น ผิดกฎหมายและทำให้รัฐเสียประโยชน์ และยังนำกำไรจากโครงการไปให้เอกชนแทนที่จะสนับสนุนให้ค่าโดยสารถูกลง นำภาษีของประชาชนไปใช้ในทางที่ผิด จ้างบีทีเอสในราคาแพงเกินจริงมาโดยตลอด เพื่อจัดฉากสร้างหนี้ให้มีจำนวนมาก โดยพบว่าบริษัท บีทีเอสฯ มีหนี้สีเทาหนี้ มูลค่า ๓ หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ส่วนของรถ จำนวน ๙ พันล้านบาท และระบบส่วนของการเดินรถ มูลค่า ๒.๑ หมื่นล้านบาท ทำให้ต้องมีการเจรจาแลกหนี้กับการขยายสัมปทาน ทั้งที่มติคณะรัฐมนตรีระบุให้กระทรวงการคลังจัดงบประมาณเพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปชำระหนี้ รวมทั้งสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนกรุงเทพฯ เพราะมีค่าโดยสารที่แพงที่สุดในโลก ทั้งนี้ เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะแต่ไม่เห็นด้วยกับการหาผลประโยชน์กับการสร้างรถไฟไฟฟ้าแล้วทิ้งปัญหาไว้มากมาย โดยเฉพาะค่ารถไฟไฟฟ้าแพงและกำลังจะแพงขึ้นอีก โดยในต่างประเทศคิดค่าโดยสารคงที่ บางแห่งคิดตามระยะทาง แต่ประเทศไทยมีค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนเมื่อต้องไปเชื่อมต่อสายสีอื่น และยังไปผูกสัญญาระยะยาวกับเอกชนทำให้แก้ไขสัญญายาก ซึ่งรถไฟไฟฟ้าแต่ละสายก่อสร้างประมาณแสนล้านบาท แต่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณไปแล้ว 5 แสนกว่าล้านบาท สำหรับรถไฟไฟฟ้าในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่กลับไม่มีระบบขนส่งรองที่จะนำผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟไฟฟ้า ส่งผลให้การลงทุนของรัฐบาลไม่คุ้มค่า โดยเห็นว่าเป็นการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ มองปัญหาเป็นสาย ๆ ทำให้ภาระมาตกอยู่ที่ประชาชน อย่างไรก็ตาม ในกรุงเทพฯ นั้น รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีรถโดยสารสาธารณะประจำทางมากกว่ารถไฟไฟฟ้าเพราะแม้จะมีความจำเป็นแต่หากลงทุนสร้างไปแล้วไม่มีคนใช้ก็ไม่คุ้มค่า และในบางพื้นที่ที่มีจำนวน

เยอะในขณะที่บางพื้นที่ไม่มีเลย อีกทั้งได้อภิปรายถึงโครงการกำจัดขยะด้วยระบบเตาเผาที่เขตหนองแขม และอ่อนนุช ที่มีการแก้ไขกฎหมายและการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นแบบเบ็ดเสร็จอยู่ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ทำให้รัฐบาลเสียหายถึงกว่า ๔ พันล้านบาท และการก่อสร้างโรงกำจัดขยะแบบเตาเผาที่ยังไม่ปรากฏประเด็นการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมสารก่อมะเร็ง มลภาวะ หรืออากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานแต่อย่างใด ทั้งที่เรื่องเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงประเด็นที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเมื่อวานนี้ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในกองทัพที่มีราคาสูง โดยการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีระเบียบมาเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องในเรื่องของมูลค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการจะมีเงื่อนไขที่ผู้ขายต้องปฏิบัติ อาทิ การเสนอราคา การวางหลักประกัน การค้ำประกัน การชำระเสียหาย การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลา การส่งมอบ และการปรับเมื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา จึงแตกต่างจากการจัดซื้อจากบริษัทอื่น ๆ โดยการจัดทำคุณสมบัติเฉพาะนั้นทางกองทัพได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งานทางการทหารและมีการใช้วัสดุที่มีความคงทนแตกต่างจากท้องตลาดโดยทั่วไป ส่วนที่มาของราคากลางเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย เป็นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐที่มีการเปรียบเทียบราคา ใช้ราคามาตรฐานที่กำหนด และมีการสืบราคาที่ตรวจสอบได้ สำหรับเครื่องแต่งกายของกองทัพนั้นเป็นการจ้างผลิตเป็นการเฉพาะและผู้ประกอบการจะต้องมีขีดความสามารถในการผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก ทันเวลา มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมือนกันทั้งกองทัพที่อาจไม่สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปตามท้องตลาด ประเด็นกล้องตรวจการเวลากลางคืนนั้น กองทัพมีหน่วยทหารที่มีภารกิจที่แตกต่างกัน ทั้งหน่วยทหารราบและหน่วยรบพิเศษ จึงมีความจำเป็นต้องใช้กล้องที่มีประสิทธิภาพสูงในการลาดตระเวนเวลากลางคืน โดยเฉพาะหน่วยที่ปฏิบัติการกิจตามแนวชายแดน การเฝ้าตรวจ ค้นหาการลักลอบขนยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งราคาที่จัดซื้อเป็นราคาเดียวกับที่เคยซื้อเมื่อปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ประเด็นการปฏิรูปกองทัพนั้น ได้กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมและกำลังพลที่มีขนาดที่เหมาะสม มีขีดความสามารถ มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ ส่วนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมกำลังกองทัพนั้น ได้กำหนดแผนงาน โครงการซ่อมและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมรบ จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อขยายขีดความสามารถและให้มีความทันสมัย ประเด็นการดำเนินการกิจการจัดสวัสดิการของกองทัพนั้น ไม่ได้มุ่งหวังในการแสวงหากำไรหรือรายได้ แต่มุ่งหวังให้บริการกำลังพลและครอบครัวเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการในการดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้ ประเด็นกิจการหินสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ กรณีที่มีการต่อสัญญาให้แก่ผู้ประกอบการนั้น สัญญาที่ทำไว้มีกำหนดเวลา ๕ ปี โดยทำสัญญาแบบปีต่อปี ซึ่งในสัญญาได้ระบุเงื่อนไขการส่งมอบ การบอกเลิกสัญญา และค่าปรับจากการขาดประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องชำระค่าขาดประโยชน์ที่ไม่สามารถผลิตหินได้ตามสัญญา ต้นละ ๓๘ บาท ซึ่งในปีแรกผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตได้ตามสัญญาจึงขาดประโยชน์เป็นมูลค่าประมาณ ๔๐ ล้านบาท และกองทัพเรือได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการยินยอมชำระค่าขาดประโยชน์ในลักษณะผ่อนชำระ และได้ทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้ที่ไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ชำระเงินงวดแรกมาแล้ว ๕ ล้านบาท โดยจำนวนที่เหลืออีก ๓๕ ล้านบาท ได้ขอชำระจำนวน ๓๔ เดือน ๆ ละ ๑ ล้านบาทเศษ ทั้งนี้แม้ผู้ประกอบการจะมีผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ผู้ประกอบการได้แสดงเจตนาารมณ์ในเรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพและพยายามปรับปรุงเหมืองและโรงโม่มาโดยตลอด

จากสภาพเหมือนหินเดิมที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการทำสัญญาในปีที่ ๒ จะทำให้กองทัพเรือได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกรฟ่องร้องดำเนินคดี และจากการประเมินเบื้องต้นประมาณการได้ว่าผู้ประกอบการมีจำนวนทรัพย์สินและทุนในการทำเหมืองหิน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทัพเรือได้ ประเด็นเหมืองทองอัครานันท์ ข้อพิพาทเริ่มต้นจากบริษัทแม่ในต่างประเทศใช้ช่องทางตามกฎหมายระหว่างประเทศในการฟ้องร้องรัฐบาลไทย ในสิ่งที่เห็นว่าบริษัทลูกในประเทศไทยไม่ได้รับความเป็นธรรมมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ต่อสู้ในสิ่งที่รัฐบาลและประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นกัน ในเรื่องของผลกระทบต่อด้านสุขภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการใช้พื้นที่ ซึ่งเป็นการต่อสู้ตามกฎหมายสากลที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ และประเทศไทยจำเป็นต้องแต่งตั้งทนายและที่ปรึกษา ด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้ดำเนินคดีตามหลักสากลให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการต่อสู้คดี ทั้งนี้ การอภิปรายและการให้ข่าวแก่สื่อมวลชนของฝ่ายค้านนั้นเป็นการคาดการณ์ไปเองทั้งสิ้น และเป็นการใช้ตัวเลขที่เป็นข้อเสนอหรือค่าให้การของแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ และยังไม่ได้ข้อยุติ มานำเสนอ โดยเรื่องยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายและขั้นตอนการเจรจาหรือของคู่พิพาท ซึ่งเป็นไปตามที่อนุญาโตตุลาการแนะนำ ส่วนการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ นั้น มิใช่เป็นการปิดเหมืองแต่เป็นเรื่องของการต่อสัมปทานที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ก่อน และได้มีคำสั่งไปยังเหมืองทุกแห่งในประเทศไทย โดยบริษัทใดที่แก้ไขปัญหาก็สามารถเปิดกิจการได้ตามปกติ มิได้เป็นการเสนอผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องแก้ไขทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อต้องการให้ประเทศชาติมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและประชาชนมีงานทำ โดยหลายพื้นที่นั้นประชาชนมีความต้องการ และในกรณีการขอสำรวจแร่ นั้นเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งแต่สำรวจแล้วจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและประชาชน ในหลักการที่ว่า เคารพ คุ้มครอง และเยียวยา ประเด็นการจัดซื้อเรือดำน้ำนั้นเป็นการสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศ แม้ว่าประเทศจะมีความสงบแต่การกระทบกระทั่งกันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะเมื่อมีการแย่งชิงดินแดนและผลประโยชน์ในทะเลและบนบกของชาติ ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ติดทะเลกว่า ๓,๐๐๐ กว่ากิโลเมตร โดยการมีเรือดำน้ำจะสามารถป้องกันและรักษาทรัพยากรทางทะเลของไทย การประมงทั้งนอกและในน่านน้ำ การตรวจตราความมั่นคงทางทะเล กระบวนการค้ามนุษย์ทางทะเล การอพยพเข้าประเทศ และประเทศไทยยังไม่เคยมีอุปกรณ์การสำรวจทางทะเลในระดับลึกถึงท้องทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งอันดามัน ซึ่งการจัดซื้อเรือดำน้ำต้องใช้เวลาราว ๖ ปี จึงจะได้เรือดำน้ำมาใช้ และต้องส่งบุคลากรไปเรียนรู้การใช้งานต่าง ๆ อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ทางทะเลจำนวน ๒๔ ล้านล้านบาท กับงบประมาณจัดซื้อ เพียงร้อยละ ๐.๐๙๓ เท่านั้น จึงมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยปัจจุบันจะเห็นว่าสถานการณ์รอบโลกนั้นยังมีการจัดซื้อจัดหาอาวุธอยู่และอาวุธต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ซึ่งในส่วนของประเทศไทยไม่ได้เป็นการแข่งขันกับใครแต่เพื่อให้เราสามารถป้องกันตนเองและสามารถร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในเรื่องของความมั่นคงได้

นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-๑๙ นั้น รัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชนผู้มีรายได้น้อย และได้นำข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษาเพื่อหามาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ป้องกันการแพร่กระจาย การรักษา และการทำให้คนไทยได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบในการเลือกวัคซีนที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับประเทศไทย และคนไทยมีความพร้อมในการฉีดวัคซีนเกือบร้อยละ ๘๐ ไม่อยากฉีดร้อยละ ๑๐ และมีความลังเลร้อยละ ๑๐ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๕ ของโลก ที่มีความต้องการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถทดลองฉีดวัคซีนของไทยเฟส ๑ ในมนุษย์ได้แล้ว เริ่มในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

โดยจะทดลองกับอาสาสมัครจำนวน ๒๑๐ คน ซึ่งเป็นการพัฒนาวัคซีนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม ซึ่งวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนเชื้อตายที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ผลข้างเคียงน้อย สามารถเชื่อถือได้ และสามารถเก็บรักษาได้ง่าย ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตได้ ๒๕ - ๓๐ ล้านเข็มต่อปี ถือเป็นอนาคตของประเทศไทย สำหรับเฟส ๒ จะทดลองกับอาสาสมัครเพิ่มอีก ๒๕๐ คน โดยจะเริ่มได้ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๖๔ และเฟส ๓ ต้องไปทดลองกับประเทศที่มีการติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งจะเริ่มได้ในช่วงปลายปีนี้ ถ้าสามารถทำได้จริงภายใน ๑ ปี ก็จะสามารถจดทะเบียนได้ จึงขอชื่นชมคณะวิจัยวัคซีนของไทยโดยนอกจากจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้แล้วยังสามารถสร้างรายได้ขึ้นมาอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวได้ส่งไปทดสอบความปลอดภัยในหนูทดลองในประเทศอินเดียและสหรัฐอเมริกาแล้วพบว่าปลอดภัยดี จึงถือเป็นข่าวที่ดีมากสำหรับประเทศไทย นอกจากจะมีการนำเข้าวัคซีนจากประเทศจีนแล้วยังมีวัคซีนที่ผลิตเองได้ในอนาคตอีก ๓ แห่ง คือ การซื้อ การผลิตในโรงงานที่มีอยู่ และการวิจัยพัฒนา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องคิดในภาพกว้างทั้งหมดเพราะมีความยึดโยงกัน ทั้งเรื่องของสุขภาพ เศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ โดยพร้อมที่จะรับฟังและขอขอบคุณในคำแนะนำจากทุกคน

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของโลกนั้นถือว่าประเทศไทยบริหารจัดการได้ดีกว่าในหลาย ๆ ประเทศ แม้จะยังคงเผชิญความเดือดร้อนกันอยู่แต่ก็ต้องบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และขอชื่นชมกำลังที่ดีของคนไทย การทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันเสียสละความสะดวกรสบายส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งประชาชนที่สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งหากมีการร่วมมือกันเช่นนี้แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้น โดยวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เกิดขึ้นกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แต่จะอย่างไรให้การแพร่ระบาดไม่มากนัก สำหรับรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลงนั้น รัฐบาลจึงต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้ได้ซึ่งอยู่ในแผนงาน และได้มีการดำเนินการมาหลายโครงการแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องการให้วัคซีนเป็นปัญหาทางการเมือง ในส่วนกรณีการกล่าวหาว่ารวบอำนาจ แทรกแซงการทำงานของหน่วยงานนั้น สมาชิก ผู้อภิปรายประเด็นดังกล่าวอาจไม่มีความเข้าใจในกรอบอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการในเชิงโครงสร้าง สิ่งแรกที่เห็นตรงกันคือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ นับว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นภัยคุกคามบ้านเมืองในหลายมิติ หากไม่เร่งดำเนินการอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ว่าเป็นเอกภาพ อาจทำให้เกิดความสับสนเพราะหากมีสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องกับอาจทำให้เข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงได้ไม่ครบถ้วน บางคนใช้ความคิดเห็นส่วนบุคคลในการพิจารณาสรุปข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการสังเคราะห์ที่เพียงพอ และยังมีหลายเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง อาทิ ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน ทหาร กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายสาธารณสุข ซึ่งทุกฝ่ายล้วนมีอำนาจทางกฎหมายทั้งสิ้น รัฐเพียงแต่เปิดให้มีเวทีกลางในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีอำนาจความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ซึ่งอาจจะมีแนวทางความรุนแรงที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ โดยทุกฝ่ายต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศได้รับความสะดวกรสบาย และขอให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันก็จะทำให้แก้ไขปัญหาไปได้ ซึ่งการทำงานต้องมีขั้นตอนจากระดับปฏิบัติไปสู่ระดับบริหาร โดยมีการประชุมร่วมกันทุกวัน เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาหารือร่วมกัน อย่างไรก็ตาม แนวทางการบริหารอาจไม่ถูกใจ ไม่ตรงใจทุกคน แต่ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจและยึดหลักประชาธิปไตย ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกฯ ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความรักสามัคคีให้กับประชาชนในประเทศ เพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริง ส่วนประเด็นการกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ รอบใหม่ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

จังหวัดขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว และให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้ความแตกต่างของระดับความรุนแรงในแต่ละพื้นที่ แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละพื้นที่ที่จะนำไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้น ๆ โดยขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการผูกขาดอำนาจแต่เพียงผู้เดียวตามที่ได้มีการอภิปรายกล่าวหาแต่อย่างใด นอกจากนี้ ประเด็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบันนั้น ในช่วงแรกได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี แม้จะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นบ้างก็ตาม แต่ประชาชนและแต่ละหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือกันในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่

สำหรับกรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ได้มีการแบ่งการดำเนินการเป็น ๓ ช่วง คือ เส้นทางสายหลัก สายสุขุมวิท และสายสีลม เป็นช่วงที่ทำสัญญาสัมปทานไว้กับบริษัทเอกชนตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ สัญญามีระยะเวลา ๓๐ ปี จะสิ้นสุดในปี ๒๕๗๒ ส่วนเส้นทางต่อขยายที่ ๒ เดิมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เป็นผู้ก่อสร้าง ต่อมามติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้โอนช่วงต่อขยายให้แก่กรุงเทพมหานครรับมาบริหารจัดการ รวมถึงรับภาระหนี้ต่าง ๆ มาจาก รฟม. ด้วย โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มีการดำเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง อาจทำให้เกิดปัญหาการบูรณาการ การบริหารจัดการโครงการ และการบริหารจัดการสัญญาที่ไม่มีความเป็นเอกภาพ หากต้องดำเนินการตามกฎหมายร่วมทุนภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจจะทำให้การดำเนินการล่าช้าออกไปอีก ๒ - ๓ ปี รัฐบาลจึงไม่ต้องการให้เกิดปัญหาการเดินรถที่ไม่มีอย่างต่อเนื่องเหมือนบางโครงการในอดีต ดังนั้น จึงได้มีการหารือและจัดตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่ง คสช. ขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน การบริหารจัดการโครงการ และสัญญาที่เกี่ยวข้องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งสามช่วง ให้มีความเป็นเอกภาพ สามารถเดินรถได้ต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และให้กำหนดอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระของประชาชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับราคาตามที่ให้มีสมาชิกฯ ให้ข้อสังเกตไว้ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือและได้มีการชะลอการดำเนินการต่าง ๆ ไว้ก่อน ซึ่งในการดำเนินการนั้นจากมาตรา ๔๔ ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ ซึ่งมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการตามกฎหมายร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนในการทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นเพื่อประโยชน์ในการรวมรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ ๑ และส่วนต่อขยายที่ ๒ และดำเนินการเจรจากับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน หากมีการเจรจาจนได้ข้อยุติและมีการร่างสัญญาฉบับแก้ไขแล้ว ถือว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน สำหรับขั้นตอนอื่น ๆ หลังจากนั้นจะมอบหมายให้หน่วยงานพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนต่อไป ซึ่งในคำสั่ง คสช. ดังกล่าวไม่ได้ระบุหรือบังคับให้มีการขยายสัมปทานกับบริษัทเอกชนรายเดิมออกไปถึง ๔๐ ปีตามที่สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกต และการที่กล่าวว่ารัฐได้เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนรายเดิมนั้น ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากย้อนไปดูสัญญาฉบับเดิม โครงการสายหลักที่ได้ทำสัญญาไว้เมื่อปี ๒๕๓๕ กำหนดว่า “หากกรุงเทพมหานครจะให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมระหว่างอายุของสัญญาหรือขยายเส้นทางของระบบบริษัทมีสิทธิเป็นรายแรกที่จะได้เจรจากับกรุงเทพมหานครก่อน” ดังนั้น หากไม่เจรจากับบริษัทเอกชนรายเดิม รัฐอาจถูกเอกชนฟ้องร้องภายหลังว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ในคำสั่ง คสช. จึงได้นำประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่อง แนวทางและวิธีการในแนวทางการดำเนินการความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ มาใช้ควบคู่กับการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช. ฉบับนี้ด้วย รวมถึงค่าโดยสารซึ่งตามกฎหมายจะอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงประเด็นขบวนการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกสอง ว่ายังไม่เคยเห็นแผนภูมิ และรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว จึงขอไปสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งว่าขบวนการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายนั้นมีความเป็นมาอย่างไรเพราะเป็นเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ซึ่งหากทราบ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจะนำมาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง ส่วนประเด็นการปฏิญาณ ตนต่อธงชัยเฉลิมพลที่ไม่ครบถ้วนนั้น แตกต่างกับการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงประเด็นการขอ อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำจำนวน ๔๔ แปลง โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการดำเนินการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการถอนฟ้องของอนุญาตอุตสาหกรรมกับบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากคำขอดังกล่าวได้มีการยื่นขอมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ และ ปี ๒๕๔๘ แต่คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นไม่มีมติให้ชะลอการพิจารณา การอนุญาตการสำรวจแร่ทองคำไว้ก่อน เนื่องจากมีความห่วงใยเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของประชาชน โดยได้ให้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทำการศึกษาและจัดทำนโยบาย แร่ทองคำ กระทั่งแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๒ โดยต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้กระทรวง อุตสาหกรรม โดย สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ กระทรวง อุตสาหกรรมได้พิจารณาแล้ว ประกอบกับความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้จัดทำประกาศนโยบายทองคำ แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ขณะนั้นมีการยุบสภาเสียก่อน สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งเรื่อง คืบกลับมายังกระทรวงอุตสาหกรรม จากนั้นก็ไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายแร่ทองคำ ต่อมา ในปี ๒๕๕๗ ได้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของธุรกิจเอกชนซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนในหลายพื้นที่ และประชาชนได้ยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวไปยัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังนั้น ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ หัวหน้า คสช. จึงได้ ออกคำสั่งตามมาตรา ๔๔ ให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำทุกรายในประเทศ ระงับการประกอบกิจการ เหมืองแร่ทองคำชั่วคราว เพื่อประโยชน์และเพื่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นและ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) จัดทำนโยบายบริหารจัดการ แร่แห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง คนร. ได้มีมติให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตและกลับมาประกอบการภายใต้ นโยบายทองคำได้ ดังนั้น บริษัท อัคราฯ จึงได้กลับมาขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจจำนวน ๔๔ แปลง ที่เคยยื่นไว้เมื่อปี ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๘ ตามคำขออาชญาบัตรพิเศษที่ได้ขออนุญาตไปนั้น จึงเป็นไปตามมติของ คนร. มิใช่เพื่อแลกเปลี่ยน เพื่อการถอนฟ้องแต่อย่างใด ส่วนประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวว่ารัฐบาลแพคคีร้อยละ ๑๐๐ นั้น หากแท้จริง บริษัทคิงส์เกตฯ คงไม่เจรจา เพราะจะได้เงิน ๒.๕ หมื่นล้านบาท ไปโดยปริยาย อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไม่มี การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนรูปคดีที่ต่อสู้กัน บริษัทคิงส์เกตฯ และกรมเหมืองแร่ ได้ยื่นให้ อนุญาตอุตสาหกรรมเลื่อน เพื่อหารือร่วมกันอีกครั้งให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและมีกฎหมายรองรับ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงประเด็นการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนนั้น ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้ล่าช้า โดยภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะนำเข้าวัคซีนล็อตแรกเข้ามาในประเทศไทย จำนวน ๒ แสนโดส และจะเร่งดำเนินการฉีดให้เร็วที่สุด ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ วัคซีนล็อตที่สองจะมาถึง ไทยจำนวน ๘ แสนโดส ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ อีกจำนวน ๑ ล้านโดส และภายในปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ วัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยจะถูกส่งและนำไปฉีดให้กับประชาชนในประเทศ จนครบถ้วน โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับการจัดหาวัคซีนและไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ สถาบัน วัคซีนแห่งชาติได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๓ พันล้านบาท เพื่อดำเนินการทุกวิถีทางในการร่วมมือศึกษา

พัฒนา และจัดซื้อถ้ามีความจำเป็น โดยคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน ซึ่งในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประเทศไทยสามารถรับมือกับโควิด-๑๙ ได้ดีในลำดับต้น ๆ ของโลก การที่วัคซีนมาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จึงไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะตกใจ แต่เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรสาครและเชียงราย เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมตัว วัคซีนจากประเทศจีนนั้นในช่วงแรกไม่ได้อยู่ในโรคแม่ของเรานำมาด้วยศักยภาพ ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและความสามารถของบุคลากรทำให้เราติดต่อกับประเทศจีนเพื่อนำวัคซีนมารองรับ สถานการณ์ฉุกเฉินได้ก่อนซึ่งต้องซื้อในส่วนที่เขาส่งให้เราได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่มีวัคซีน ๖๓ ล้านโดส ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงที่มีจำนวนเพียงพอต่อการดูแล ซึ่งมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และยืนยันว่าวัคซีนที่จะนำมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นเหมาะสมที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุด ไม่มีการกีดกัน และไม่มีวันที่จะไม่ถึงมือ เพราะผลิตในบ้านเรา จึงมั่นใจว่าจะเพียงพอและสามารถให้บริการกับประชาชนได้ครบถ้วน โดยกระทรวงสาธารณสุขในขณะนี้ทำให้คนไทยทุกคน สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกแห่งในโรคทั่วไป หน้ากากอนามัยผลิตเองได้ไม่มีใครสามารถฉวยโอกาส ขึ้นราคาได้ และมียามากเกินพอกับการดูแลผู้ติดเชื้อ ขณะที่ชุดพีพีอีก็ผลิตได้เอง การที่มีโรงงานผลิตวัคซีน อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นความน่าภาคภูมิใจ ส่วนกรณีที่มีการกล่าว พาดพิงบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด นั้น ขอชี้แจงว่า บริษัท แอสตราเซเนกา จำกัด เป็นผู้คัดเลือก บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เพราะสามารถผลิตชีววัตถุได้อย่างคงที่และมีประสิทธิภาพ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจงประเด็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ ในพระราชกำหนดของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน ๑ ล้านล้านบาท ขณะนี้สถานะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้อนุมัติโครงการไปแล้วกว่า ๒๕๖ โครงการ งบประมาณกว่า ๗.๕ แสนล้านบาท คงเหลืออยู่ ๒.๕ แสนล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งในประเด็นที่มีสมาชิกฯ ให้ข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้หมดนั้น ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด อาจเกิดขึ้นได้อีกและยังมีความไม่แน่นอนจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังจนกว่าจะผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปได้ โดยวงเงินที่คงเหลือกว่า ๒.๕ หมื่นล้านบาทนั้นเตรียมไว้รองรับสำหรับอุปสรรคทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้านสาธารณสุขและการเยียวยาประชาชน ซึ่งรัฐบาล ได้จัดสรรงบประมาณในการรองรับในส่วนดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้ การใช้เงินเยียวยาประชาชนที่ได้อนุมัติใช้ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า ๕.๕ แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลมีความเข้าใจและเห็นใจประชาชนว่ามีประชาชนจำนวนมากไม่ได้รับ ความเดือดร้อน แต่ยังคงมีบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดรัฐต้องกำหนดสิทธิสำหรับผู้ได้รับการเยียวยาในแต่ละ โครงการ ขอชี้แจงว่าในช่วงไตรมาสที่ ๔ มีการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นจากโครงการคนละครึ่ง ถือเป็นผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจและเป็นผลสำเร็จของโครงการ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้มีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประเทศ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ารัฐบาลมีความยินดีที่สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการตอกย้ำ ความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนคนไทยในการดูแลรักษาตนเอง ตลอดจนความร่วมมือ ในการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายเงินภายในประเทศให้ดีขึ้น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นมาตรการ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นมี ๒ ระยะ โดยระยะแรก คือ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งเสร็จสิ้น ไปแล้ว ซึ่งระยะที่สองก็ได้มีโครงการเราชนะ โดยมีหลักการพิจารณาผู้ที่มีรายได้ประจำและมีระบบการคุ้มครอง ทางสังคมอยู่แล้วจะถูกคัดออกไปก่อน หากต้องการให้เยียวยาครอบคลุมผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหมดนั้น จะต้องใช้เงินประมาณ ๕ - ๖ แสนล้านบาท ซึ่งอาจไม่เพียงพอ จึงต้องพิจารณาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่าง แท้จริง ทั้งนี้ ในหลักคิดของโครงการดังกล่าวได้มีการปรับปรุงจากข้อคิดเห็นต่าง ๆ และมีการประเมินโครงการ จากในระยะแรก รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลในการยืนยันตัวตน ซึ่งพบว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาในครั้งก่อนต่างขอบคุณรัฐบาลที่มีเกณฑ์ในการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านสมาร์ทโฟน

สำหรับการเยียวยาในรอบที่ ๒ ได้ใช้หลักเกณฑ์ผู้ที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ คือ ๑. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี เนื่องจากยังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ๒. ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เนื่องจากอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประกันสังคมที่มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม การให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย การไม่ได้ทำงานเนื่องจากต้องถูกกักตัวหรือเฝ้าระวังหรือนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากคำสั่งของรัฐบาล ๓. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รวมถึงข้าราชการฝ่ายการเมือง ผู้ได้รับบำนาญ และเบี้ยหวัดจากหน่วยงานราชการ ๔. ผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ยังมีความสามารถทางรายได้ที่จะช่วยประคับประคองตนเองในการดำรงชีพได้ และ ๕. ผู้มีเงินฝากทุกบัญชีในธนาคารรวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยหลักการคือกลุ่มที่มีรายได้ประจำที่ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องการจ่ายเงินเดือนและมีระบบการคุ้มครองอยู่แล้วจะถือว่าไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ ซึ่งรัฐบาลได้ใช้ฐานข้อมูลจากการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี ๒๕๖๒ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ อาจมีประชาชนที่ถูกปรับลดเวลาการทำงานหรือนายจ้างให้หยุดงานโดยไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนทำให้รายได้ลดลงก็สามารถยื่นแบบชำระเสียภาษีได้เช่นเดียวกัน โดยจะไม่มีกรณีเสียภาษีและได้สิทธิในโครงการทันที ทั้งนี้ กำหนดให้ยื่นแบบการเสียภาษีภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ แต่รัฐบาลได้ขยายเวลาการยื่นออกไปเป็น ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส่วนกลุ่มประชาชนที่เหลือที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑. ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย ๒. ผู้ที่ลงทะเบียนกับโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีทั้งผู้มีรายได้น้อย รายได้มาก รายได้ประจำ ข้าราชการ โดยต้องคัดกรองนำข้าราชการออกจากกลุ่มนี้ ๓. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มที่ ๑ และ ๒ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ซึ่งขณะนี้ลงทะเบียนไปหมดแล้ว ๔. ผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟน ประมาณ ๒ ล้านคน โดยสามารถลงทะเบียนในวันที่ ๑๕ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ และจากการแอ็ดของผู้ที่ต้องการลงทะเบียน ทางรัฐบาลจะดำเนินการปรับปรุงโดยในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะเพิ่มจุดให้บริการ คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในการใช้จ่ายเงิน ๕. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ในมาตรา ๓๓ ๓๙ และ ๔๐ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม สำหรับประเด็นที่ไม่จ่ายเป็นเงินสดนั้นเนื่องจากเพื่อลดการสัมผัสเงินสด ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และกระจายการใช้จ่ายเงิน สำหรับหลักคิดในการเยียวยาเป็นเวลา ๒ เดือน ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท รวมจำนวน ๗,๐๐๐ บาท นั้น เป็นการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ำเพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงประเด็นที่สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมว่า ปัญหาเงินกองทุนประกันสังคมทุกรัฐบาลได้ติดค้างไว้รวมกว่า แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพียงรัฐบาลเดียวที่คืนเงินสมทบปีละกว่า ๔ หมื่นล้านบาท ขณะนี้เงินกองทุนที่รัฐบาลที่ผ่านมายังค้างอยู่กว่า ๑.๖ หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ยอมรับว่าได้มีการใช้เงินประกันสังคมในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะหากไม่เร่งช่วยเหลือเยียวยา ก็ไม่สามารถทำได้ โดยจากการว่างงานครั้งที่ ๑ รัฐบาลได้จ่ายเงินช่วยเหลือหลังประกาศล็อกดาวน์ คนละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เดือน รวม ๑๕,๐๐๐ บาท และทางประกันสังคมได้มีการช่วยเหลือเยียวยา เหตุสุดวิสัยร้อยละ ๕๐ ในทุกเหตุการณ์ แต่เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับมาเป็นร้อยละ ๖๒ เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ ๓๑๓ บาท โดยจะได้รับเงิน ๕,๐๔๓ บาท เป็นขั้นต่ำ ส่วนโครงการสินเชื่อเพื่อการจ้างงาน ๓ หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำนั้นยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการเอาใจผู้ประกอบการแต่มีข้อตกลงในการรักษา การจ้างงานเป็นระยะเวลา ๓ ปี นอกจากนี้ ตามที่สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่ตนมารับตำแหน่งมีคนตกงานจำนวนมาก จึงได้จัดงานจับมือเอ็กซ์โป โดยใช้งบประมาณจำนวนไม่กี่ล้านบาท แต่ได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติวงเงินกว่า ๑.๙ หมื่นล้านบาทนั้น ขอยืนยันว่า งบประมาณที่ได้ขออนุมัติทั้งหมดนั้นถูกใช้ไป ตามความเป็นจริง ไม่ได้นำเงินไปดำเนินงานอย่างไร้ประสิทธิภาพ พร้อมได้ชี้แจงว่าการจ้างงาน Co-payment

ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากช่วงที่จัดงานปลายเดือนกันยายน ต้นเดือนตุลาคมนั้น เป็นช่วงเดือนนักศึกษาจบใหม่ในช่วงเดือนเมษายนและเจ้าของบริษัทเอกชนไม่ได้ต้องการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ แต่ต้องการให้คนเข้ามาเรียนรู้และอยู่ไปนาน ๆ ส่วนการชดเชยผู้ประกันตนในมาตรา ๓๓ ที่ได้รับผลกระทบกว่า ๑๑ ล้านคน โดยยืนยันว่าโครงการเราชนะและโครงการ ม. ๓๓ ไม่ใช่โครงการของเงินกองทุนประกันสังคม แต่เป็นโครงการของเงินกู้ อย่างไรก็ตาม กรณีการปล่อยปลະละเลยไม่ดูแลแรงงานต่างด้าว นั้น ได้ร่วมปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า หากดำเนินการบุกรุกควบคุมตัวจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด-๑๙ ได้ จึงต้องหาแนวทางการควบคุมให้อยู่กับที่ จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำคนนอกระบบเข้าสู่ระบบ หากไม่ควบคุมแรงงานให้อยู่กับที่ จะทำให้มีการนำแรงงานออกจากพื้นที่เนื่องจากกลัวความผิด นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ยุยงปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจากเหตุการณ์ปะทะระหว่างมือบราฮูรกับมือปล้อเหลียงว่า ตนมีเพื่อนทุกพรรคการเมือง และไม่ต้องการกล่าวถึงสิ่งที่สมาชิกฯ ได้กล่าวหา และไม่ต้องการให้นำเรื่องความจงรักภักดีของคนไทยทั้งชาติหรือความจงรักภักดีของประชาชนในจังหวัดชลบุรี มาอภิปรายในที่ประชุมนี้ ทั้งนี้ไม่ต้องการขัดแย้งกับใครทั้งสิ้น และขอเคารพสิทธิของทุกคน จึงขอให้ทุกคนเคารพสิทธิด้วยเช่นกัน โดยฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงและความจำเป็นด้วยเช่นกัน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงประเด็นการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า ตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ สำหรับการบริหารการจัดทำบริการสาธารณะ การเงินและการคลัง และการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องทำเท่าที่จำเป็นซึ่งกรุงเทพมหานครอยู่ในสถานะเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในการบริหารได้ ตนเองในฐานะกำกับดูแลกรุงเทพมหานครสามารถให้นโยบายได้ แต่การที่กรุงเทพมหานครจะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภากรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาตามสถานภาพการเงินการคลังที่สามารถทำได้ และไม่มีใครสามารถบังคับได้ ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปัญหา ซึ่งบริษัท บีทีเอสฯ เป็นผู้สร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและวางระบบต่าง ๆ เองทั้งหมด โดยรถไฟฟ้าสายนี้เป็นสายเดียวของไทยที่รัฐไม่ได้สร้างและหวังจะได้เงินจากค่าโดยสาร ๓๐ ปี ซึ่งในการดำเนินการในช่วงแรกนั้นประสบปัญหาขาดทุนจึงต้องมีการฟื้นฟู โดยมีบริษัทต่างชาติมาซื้อหนี้จากธนาคารไปและมีการเจรจากับบริษัท บีทีเอสฯ เจ้าเดิม ทั้งลดหนี้และแปลงหนี้เป็นทุนจนได้บริษัทฯ บีทีเอส เจ้าเดิมกลับมา อีกทั้งบริษัทฯ บีทีเอสฯ ยังต้องนำรายได้ในอนาคตไปตั้งกองทุนให้คนมาซื้อและนำผลประโยชน์ที่ได้รับไปแบ่งให้ประชาชน รวมทั้งชำระหนี้ โดยในช่วงที่สร้างนั้นยังไม่มี รฟม. จึงดำเนินการตามต่างประเทศคือ ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ดังนั้น เมื่อสร้างเสร็จต้องโอนทรัพย์สินให้เป็นสมบัติของกรุงเทพมหานครทันทีตามกฎหมาย จะโอนให้ผู้อื่นไม่ได้ ขณะที่ส่วนต่อขยายที่ ๑ กรุงเทพมหานครพยายามขอสัมปทานแต่รัฐบาลในยุคนี้ไม่ให้จึงต้องจ้างบริษัท บีทีเอสฯ เติมนรถ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๘๕ ซึ่งเรื่องนี้เป็นคดีทางกฎหมายอยู่ สำหรับเรื่องหนี้สินของส่วนต่อขยายที่ ๒ กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องกู้เงินต่อจาก รฟม. เมื่อมีร่างแล้วแต่ยังเดินรถไม่ได้ ต้องวางระบบก่อน แต่กรุงเทพมหานครไม่มีงบประมาณ สุดท้ายจึงต้องจ้างบริษัท บีทีเอสฯ วางระบบจำนวน ๑๗,๗๕๗ ล้านบาท และจ้างเดินรถด้วย ซึ่งคนรับจ้างส่งรถมาแล้วและเดินรถแล้ว ซึ่งหนี้สินทั้งหมดขณะนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่การสร้างวางระบบ และผลจากการเดินรถขาดทุน ในส่วนของราคานั้น ตามสัญญาสัมปทานกำหนดว่าบีทีเอสสามารถกำหนดอัตราราคาได้ตั้งแต่ ๒๐ - ๖๐ บาท โดยขณะนี้กำหนดอัตราค่าโดยสาร ๑๖ - ๔๔ บาท สำหรับค่าโดยสารที่มีราคาแพงนั้น กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นผู้กำหนดเองแต่มาจากศึกษาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ที่กำหนดไว้ตลอดสายราคา ๑๕๘ บาท

หากค่าโดยสารเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ก็จะมีผลต่อการชำระหนี้สิน ส่วนอัตราค่าโดยสาร ๑๐๔ บาทนั้น เกิดจากส่วนต่อขยายที่ ๒ จำนวน ๑๖ สถานี ราคาอยู่ที่ ๔๕ บาท โดยคิดเป็นค่าแรกเข้า ๑๕ บาท แล้วเสียเพิ่ม สถานีละ ๓ บาท ตั้งเป้าไว้ไม่ให้เกิน ๔๕ บาท เดินสุดสายจากปทุมธานี ไปกรุงเทพฯ ข้ามไปจังหวัด สมุทรปราการ ค่าแรกเข้าเสียครั้งเดียว ๑๕ บาท รวมกับส่วนกลางที่เป็นของบริษัท ปีทีเอสฯ และส่วนต่อขยาย ที่ ๑ และ ๒ เป็นเงิน ๑๐๔ บาท คาดการณ์ผลขาดทุนปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๒ รวมกว่า ๓.๗ หมื่นล้านบาท ซึ่งหาก เปรียบเทียบค่าโดยสารกับต่างประเทศ หากรัฐไม่สนับสนุนเลยค่าโดยสารไทยจะต่ำกว่าต่างประเทศ แต่หากรัฐ สนับสนุนก็อยู่ใกล้เคียงกับประเทศอื่น และยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดผลประโยชน์ของ ประชาชนเป็นหลัก สำหรับที่สมาชิกฯ กล่าวว่าสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเหนือและใต้ให้กับ บริษัท ปีทีเอสฯ ถึงปี ๒๕๘๕ เข้าข่ายการเลียงพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตีความว่า การจ้างเดินรถไม่ใช้การร่วมทุนเพราะรถนั้นเป็นของ บริษัท ปีทีเอสฯ ฐานะผู้รับจ้างเดินรถ ส่วนกรณีที่มีหนี้สิน ที่กรุงเทพมหานครต้องรับภาระกว่า ๙.๓ หมื่นล้านบาท นั้น กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ไข โดยการขอความเห็นผ่าน สภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร กำหนดให้ผูกพันหนี้ได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรายได้ ซึ่งอยู่ประมาณ ๗.๕ หมื่นล้านบาทต่อปี ส่วนที่จะให้กู้เงินก็ไม่สามารถทำได้ และเงินสะสมกว่า ๕ หมื่นล้านบาท ก็ไม่สามารถใช้กับโครงการขนาดใหญ่ได้เพราะต้องใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ทั้งนี้ มีทางออกคือให้เอกชนเข้ามาร่วมทุน ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ด้วยว่าหากเอกชนมีความสามารถต้องให้ ร่วมดำเนินการ อีกทั้ง ยังมีเงื่อนไขการเจรจาที่ยึดหลักการว่า ประชาชนได้ค่าโดยสารที่เป็นธรรม กรุงเทพมหานครและรัฐบาลต้องไม่มีภาระหนี้ และผลตอบแทนการลงทุนของเอกชนต้องอยู่ในอัตรา ที่เหมาะสม ทั้งนี้ สัญญาสัมปทาน ๓๐ ปี จากสัญญาเดิมที่เหลืออีก ๑๐ ปีนั้น ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๗๒ ช่วง ๑๐ ปีแรก ยังคงเป็นสัญญาเดิม กรุงเทพมหานครไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยเอกชนจะเป็นผู้รับภาระแทน ตลอด ๑๐ ปี และปี ๒๕๗๓ - ๒๖๐๒ เริ่มสัญญาสัมปทานใหม่หลังจากสัมปทานเดิมสิ้นสุดลง ซึ่งสัมปทานใหม่ มีอายุ ๓๐ ปี โดยจะมีการแบ่งรายได้ให้กับกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาโดยคำสั่ง ของ คสช. ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ใครทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้ มีปริมาณมากถึง ๒๗.๓๔ ล้านตัน/ปี รัฐบาล คสช. ได้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บขยะ จึงได้ดำเนินการสำรวจพบว่า บ่อขยะมีจำนวน ๒,๗๘๙ บ่อ แบ่งเป็นของรัฐ ๒,๔๐๓ แห่ง และเอกชน ๓๘๖ แห่ง แต่พบปัญหาว่าแต่ละท้องที่ดำเนินการจัดการขยะแตกต่างกัน และไม่เป็นไปตามสุขลักษณะ ตลอดจนแต่ละหน่วยงานมีการใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน คสช. จึงได้หารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง รวมถึงลดปริมาณกองขยะให้น้อยลง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และ คสช. ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (CoP) และรณรงค์ ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดการขยะโดยแบ่งเป็น ๑. การจัดการขยะต้นทาง โดยยึดหลัก 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle รวมถึงการคัดแยกขยะ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ลดน้อยลง ๒. การจัดการขยะกลางทาง โดยการเก็บและขนขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการกำหนดเวลา การเก็บและการจัดยานพาหนะแยกเก็บ ๓. การจัดการขยะปลายทาง โดยการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม (Clusters) อีกทั้งการกำจัดด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ การฝังกลบ และการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม หากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีแนวทางในการจัดการกับขยะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการรวมกลุ่มพื้นที่ ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างแท้จริง

โดยพยายามหาแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิญูและมูลฝอยระดับอำเภอ และจังหวัด เพื่อหาแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายและรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ สั่งพักการประชุมเวลา ๐๐.๔๐ นาฬิกา และนัดประชุมต่อในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

พักการประชุมเวลา ๐๐.๔๐ นาฬิกา
